

การให้วัคซีนในนักเรียน

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยการให้วัคซีนนั้นเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นเอง วัคซีนส่วนใหญ่มีวิธีให้โดยการฉีดเข้าไปในร่างกาย วัคซีนที่ให้ทางการกิน คือ วัคซีนป้องกันโปลิโอ

วัคซีนหลายชนิดให้พร้อมกันได้ในวันเดียวกัน แต่จำเป็นต้องฉีดคนละตำแหน่ง

กำหนดการให้วัคซีนในนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จะขอคุณประวัตินการได้รับวัคซีนในอดีต (จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก)

😊 กรณีที่มีสมุดการได้รับวัคซีนมา ให้ตรวจสอบ จะฉีดให้เฉพาะวัคซีนที่ฉีดหรือกระตุ้นยังไม่ครบเท่านั้น

😊 กรณีที่ไม่มีสมุดการได้รับวัคซีนมาให้ตรวจสอบ จะฉีดให้ทั้งหมดตามเกณฑ์การรับวัคซีนในเด็กนักเรียน โดยฉีดในชั้น ป. 1 แล้วตามฉีดให้อีกในชั้น ป. 2



นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ทุกคน



คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีน

เด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ไอ มีไข้ต่ำๆ สามารถรับวัคซีนได้

หลังได้รับวัคซีน เด็กอาจมีอาการตัวร้อน เป็นไข้ ซึ่งจะหายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ผู้ปกครองควรเช็ดตัวเด็ก ให้ดื่มน้ำมากๆ และให้ยาลดไข้ (แอสไพริน) แก้อาการตัวร้อน หลังรับวัคซีนคนละ 2 เม็ด โดยให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หรือให้ตามน้ำหนักตัวของเด็ก 4-6 ชั่วโมงให้ซ้ำได้อีก 1 เม็ด)

เด็กบางคนจำเป็นต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง (จากประวัติการได้รับวัคซีนประกอบ) เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงพอ ในระดับที่ป้องกันโรคได้

อาการและการติดต่อ ในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรควัณโรค

อาการ

ไอเรื้อรังมีไข้ต่ำ ๆ เบื่ออาหารน้ำหนักตัวลด

การติดต่อ

โดยการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายไปในอากาศ แล้วเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป



โรคคอตีบ

อาการ

มีอาการคล้ายไข้หวัดในระยะแรก คือมีไข้ต่ำ ๆ ไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร มีแผ่นเยื่อสีขาวปนเทา ที่ลิ้นไก่ และทอนซิล

การติดต่อ

ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรงจากการไอ จามรดกัน การพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด ใช้ภาชนะร่วมกัน

โรคบาดทะยัก

อาการ

ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จะอ้าปากไม่ได้ คอแข็งมีการแข็งเกร็งในส่วนของหลัง แขน ขา หน้าอิมเสียะ มีอาการชัก กระตุกเมื่อมีเสียงดังหรือเมื่อจับตัว

การติดต่อ

เชื้ออยู่ในพื้นดินและมูลสัตว์เข้าสู่ร่างกาย ทางบาดแผล

เช่น ตะปูตำ ไฟไหม้ การใช้ไม้หรือต้นหญ้าแคะฟันที่ผุหรือแคะหูทำให้เกิดการอักเสบ



โรคโปลิโอ

อาการ

มีไข้ เจ็บคอ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีอาการอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การติดต่อ

ผู้ติดเชื้อจะขับถ่ายเชื้อโปลิโอออกมาทางอุจจาระ มีการปนเปื้อนแล้วเข้าสู่คนอื่นโดยผ่านเข้าทางปาก



โรคหัด

อาการ

ไข้สูง ไอ ผื่น ตาแดงหรือตาและ

การติดต่อ : ไอ จาม พุดกันในระยะใกล้ชิด



โรคคางทูม

อาการ

มีไข้ต่ำๆ เมื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัว บริเวณหน้า หู และขากรรไกร มีต่อมโตขึ้นจนคลำได้

การติดต่อ

ทางการหายใจ และสัมผัสกับน้ำลายของผู้ป่วย เช่น การกินน้ำและอาหาร โดยใช้ภาชนะร่วมกัน

โรคหัดเยอรมัน

อาการ

มีไข้ต่ำๆ ปวดท้อง รู้สึกไม่สบายตัวคล้ายเป็นหวัด มีผื่นสีชมพูจางๆ ขึ้นบริเวณใบหน้าแล้วลามไปทั้งตัว

การติดต่อ : ไอ จามรดกัน



การให้วัคซีนในนักเรียน



วันนี้นักเรียนได้รับ ...

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ และฉีดวัคซีนป้องกันโรควัดโรค
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

ข้อมูลจาก ... ทีมงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร. 056-219838

จัดทำโดย ... กลุ่มงานสุขศึกษา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

โทร. 056-219888 ต่อ 5200, 9801